



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๒๖๓๒

ที่ สบค ๐๓/วสจช /๒๕๕๙

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนกันยายน ๒๕๕๙

เรียน ผอ.กตน. ผอ.กพร. ผอ.ปพ. และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนัก กอง

ด้วยคณะอนุกรรมการสวัสดิการการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมกรมชลประทาน ร่วมกับส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จะจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตตามแผนปฏิบัติงานสวัสดิการการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานได้มีโอกาสรับฟังธรรมบรรยาย เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน ทั้งนี้ยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑

โดยเดือนกันยายน สำนักเครื่องจักรกล กองการเงินและบัญชี กองประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ และสำนักงานชลประทานที่ ๑๔ เป็นเจ้าภาพร่วมกัน คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติการพระอาจารย์ปพนพัชร จิระธัมโม (ภิกษุพัชรนิธิ) เจ้าอาวาสวัดคำประมง จังหวัดสกลนคร มาบรรยายธรรมในหัวข้อ “สมาธิบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง” ในวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ณ สโมสรกรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ จึงขอเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านร่วมฟังธรรมและร่วมทำบุญตามศรัทธา โดยแจ้งรายชื่อสำนัก/กองละ ๑๐-๒๐ คน ได้ที่ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

อนึ่ง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง ด้วยวิธีการรักษาแบบแพทย์แผนไทยผสมผสานกับแผนจีน และแผนปัจจุบัน ซึ่งโรคร้ายกาล วัตคำประมง ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดูแลรักษาได้มาจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมกันบริจาค เริ่มเปิดให้บริการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน ชั้น ๔ หรือร่วมทำบุญและฟังธรรมพร้อมกันในวัน และเวลา ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ผอ.ส่วน , ผอ.ช.ภาค , ทน. ๑-๙ บอ. และ ผบ.ท.บอ.

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ

โดยทั่วกันหากมีผู้ประสงค์เข้าร่วมทำบุญและฟังธรรมตาม

โครงการดังกล่าวขอให้แจ้งรายชื่อได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหาร

ทั่วไป ภายในวันจันทร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

(นายสมบุญ ศรีเมือง)

ผสค.บค.

คุณนันท บุษปะชัย

(นางสุนันท์ บุษปะชัย) ๑๕/๑๑ ๕๕

งบ.บอ.รักษาราชการแทน ผบ.ท.บอ.